

Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Borsum

Thứ sáu, 29.5.2020
Mừng Đại Lễ Chúa Thánh Thần

"Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một Thần Khí để làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được tràn đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ." (Thư Timôthê 2,1:7)

Cộng Đoàn Vùng Bắc Đức thân mến!

Ngày thứ bảy, 16.5.2020 giới hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới hướng mắt về nước Đức với giải đấu Bundesliga được bắt đầu thi đấu trở lại, mặc dù không có khán giả trực tiếp trong sân vận động. Đó là giây phút đợi chờ hơn 2 tháng phải nghỉ thi đấu vì Virus Corona. Cả thế giới có thể ghen tị về cách tổ chức của nước Đức vì các quốc gia khác chưa có khả năng và điều kiện an toàn y tế để có thể thi đấu trở lại. Tôi ghi vài hàng này không phải để khoe khoang về nước Đức, nhưng muốn nhìn ra một "tia hy vọng nhỏ" trong thời kỳ định bệnh Corona là chúng ta đang từ từ thoát ra sự cách ly một cách rất thận trọng. Tuy Bundesliga được thi đấu trở lại, nhưng phải tuân thủ rất nghiêm ngặt luật lệ an toàn về y tế.

Trong Giáo Hội Công Giáo ở Đức cũng tương tự như thế, các nhà thờ đang được mở cửa trở lại và các Thánh Lễ có giáo dân tham dự. Tuy nhiên số giáo dân phải được giới hạn với 10m² cho 1 người, ví dụ nhà thờ to lớn St. Martinus ở Borsum chỉ nhận được 60 giáo dân mà thôi (người thứ 61 không được vào nhà thờ). Ngoài ra người giáo dân đến nhà thờ ở Đức còn phải tuân thủ nhiều điều lệ như: đeo khẩu trang, tẩy trùng tay, ghi tên và địa chỉ vào danh sách (được giữ lại trong 21 ngày), phải ngồi theo chỗ chỉ định, không bắt tay nhau, không được hát ca đoàn. Các Cộng Đoàn VN có thông lệ họp mặt trong hội trường sau mỗi Thánh Lễ, thì hiện nay không làm được như thế cho đến khi có luật mới. Ai đang bị cảm cúm, sốt hoặc ho xin vui lòng ở nhà.



Tuy phải tuân thủ giữ luật, nhưng quan trọng là chúng ta có thể dâng Thánh Lễ trở lại với một số ít giáo dân. Trong Thánh Lễ, điểm quan trọng nhất là Tạ Ơn Thiên Chúa, sau đó chúng ta cầu bình an cho chính mình, gia đình, Cộng Đoàn Vùng Bắc Đức và nước Đức của chúng ta. Nhất là trong tuần lễ cầu xin **7 Ơn Chúa Thánh Thần** trong thời dịch bệnh Corona: **Ơn Sức Mạnh** (Gaben der Stärke) đang cần thiết nhất: sức mạnh cho phần hồn và cả phần xác. Chúng ta xin được có sức khỏe tốt để thoát qua thời gian lây nhiễm nguy hiểm này. Bản chất Ơn Sức Mạnh giúp chúng ta thêm can đảm, qua đó chúng ta có đủ nghị lực để chịu đựng gian nan thử thách hoặc đối phó với mọi tình thế trong cuộc sống thể theo thánh ý Chúa. Chúng ta cũng xin thêm **Ơn Hiểu Biết** (Gaben der Einsicht) để có thể nhìn ra được Ý Chúa muốn nói với mọi người chúng ta trong cơn dịch bệnh Corona rất nguy hiểm này.

Một vài chữ về tấm hình kèm theo: đây là cái áo của Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg mới được đặt từ Việt Nam với dòng chữ "Anh em hãy nhận lấy THÁNH THẦN", tôi đã mặc nó khi đi thăm viếng vịnh Hạ Long vào tháng 01.2020 vừa qua và dạo bộ khắp phố phường trong ngày với chiếc áo này.



Sau bao nhiêu tuần lễ chúng ta không được đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, vì thế tôi rất vui mừng, hạnh phúc được phép gặp lại ACE trong các Thánh Lễ Cộng Đoàn.

Cuối cùng xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria trong cuối tháng Hoa, tiếp tục gìn giữ và ban ơn bình an cho ACE, nước Đức và thế giới. Xin Thánh Thần Thiên Chúa soi sáng, hướng dẫn cho những nhà nghiên cứu y khoa mau tìm được phương thuốc chữa trị hiệu quả diệt Virus Corona, và xin cho cơn đại dịch này mau chấm dứt.

Paul Phạm Văn Tuấn
Lm. Tuyên Úy

Lịch Trình Thánh Lễ Tại Các Cộng Đoàn

Wedel:	30.5. Thứ bảy, 14g Thánh Lễ tại St. Marien ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 35 người</i>
Hamburg: <i>(Thay đổi giờ lễ)</i>	31.05. Chúa nhật mừng Đại lễ Chúa Thánh Thần 13g30 Th. Lễ Cộng Đoàn tại Mariä Himmelfahrt - Rahlstedt ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 75 người</i> - <i>Địa chỉ: Oldenfelder Str. 23, 22143 Hamburg</i>
Cuxhaven:	01.06. Thứ hai, 11g Thánh Lễ tại Zwölf Apostel (Cux-Altenwalde) ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 30 người</i>
Hamburg: <i>(Thay đổi giờ lễ)</i>	14.06. Chúa nhật 13g30 Th. Lễ Cộng Đoàn tại Mariä Himmelfahrt - Rahlstedt ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 75 người</i>
Braunschweig:	20.06. Thứ bảy, 15g30 Thánh Lễ tại St. Joseph ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 40 người</i>
Göttingen:	21.06. Chúa nhật, 14g Thánh Lễ tại St. Heinrich ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 30 người</i>
Osterode:	26.06. Thứ sáu, 15g30 Thánh Lễ tại St. Johannes Bapt. ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 25 người</i>
Hannover:	28.06. Chúa nhật, 14g Giải Tội - 15g Thánh Lễ tại St. Bernward ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 75 người</i>
Kiel:	04.07. Thứ bảy, 13g30 Thánh Lễ tại St. Birgitta (Kiel-Mettenhof) ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 30 người</i>
Lüneburg:	05.07. Chúa nhật, 12g GT - 12g30 Thánh Lễ tại St. Stephanus ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 42 người</i>
Hamburg: <i>(Thay đổi giờ lễ)</i>	12.07. Chúa nhật 13g30 Th. Lễ Cộng Đoàn tại Mariä Himmelfahrt - Rahlstedt ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 75 người</i>
Hildesheim:	18.07. Thứ bảy, 16g Th. Lễ tại TTMV Borsum <i>(ngoài vườn)</i> ▶ <i>Số giáo dân tham dự: 20 người</i>

▶▶ **Chú ý:** Không có giờ Giải Tội tại các Cộng Đoàn

❖❖❖ Các Chương Trình sau đáng tiếc phải hủy bỏ:

- Sinh hoạt Picnick tại Kiel: 27.6.2020
- Gặp mặt Huynh Trưởng: 19.7.2020 - 21.7.2020
- Trại Hè Thiếu Nhi: 21.7.2020 - 26.7.2020
- Ngày gặp mặt của Ca Đoàn Tổng Hợp: 08.8.2020

:: 7 ƠN CHÚA THÁNH THẦN ::

Chúa Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa là hơi thở của Chúa Giêsu Phục Sinh, đang hoạt động trong Giáo Hội và trong thâm sâu cõi lòng mỗi người. Người hiện diện để tái tạo mỗi tâm hồn, đổi mới mỗi con tim, đồng thời quy tụ mọi người nên một trong niềm tin vào Chúa Kitô. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra tặng phẩm cao quý mà Thiên Chúa đã ban là Thánh Thần qua các dấu chỉ, nhất là qua các Bí Tích để một khi đã nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, chúng ta biết cố gắng thực thi lòng biết ơn bằng cách làm cho các ân huệ của Chúa Thánh Thần sinh nhiều hoa trái trong cuộc sống và trong Cộng Đoàn chúng ta.

- 1. Ôn Khôn Ngoan:** Giúp ta phân biệt điều phải, điều trái
- 2. Ôn Hiểu Biết:** Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dạy
- 3. Ôn Biết Lo Liệu:** Giúp ta giải quyết mọi khó khăn trong đời sống
- 4. Ôn Sức Mạnh:** Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn
- 5. Ôn Thông Minh:** Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa
- 6. Ôn Đạo Đức:** Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em
- 7. Ôn Kính Sợ Thiên Chúa:** Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến ngập tràn tâm hồn các tín hữu,
Và thổi lên ngọn lửa tình yêu của Chúa trong lòng họ.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến,
để Ngài đổi mới bộ mặt trái đất...
Bộ mặt của Giáo Hội, bộ mặt của cộng đoàn chúng con.
Đặc biệt, xin Chúa ban **Ôn Sức Mạnh** trong thời gian khó khăn này
để nhân loại chúng con vượt qua cơn dịch bệnh Corona. Amen!